



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๔๑

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีแนวโน้มลดลง แม้มีตัวเลขสูงขึ้นบ้าง แต่หากสามารถควบคุมได้ ก็ไม่มีปัญหา ขณะเดียวกันต้องเตรียมพร้อมในการคัดกรองและการจัดพื้นที่ควบคุม ซึ่งขณะนี้มีการใช้โรงงานเป็นสถานที่กักตัวนอกเหนือจากสถานกักตัวของรัฐ อย่างไรก็ตาม มาตรการต่าง ๆ ในขณะนี้ยังคงเดิมต่อไป ส่วนจะผ่อนคลายมาตรการได้เมื่อใดนั้น ต้องประเมินเป็นระยะ ๆ และต้องพิจารณาผลการดำเนินมาตรการหลังจากสิ้นสุดเดือน ม.ค. อีกครั้ง

๑.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๗๑ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๑๕๘ ราย มาจากผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังและบริการ ๓๓ ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒๕ ราย ในจำนวนนี้เป็นการค้นหาเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร ๑๒๐ ราย (เป็นคนไทย ๑๔ ราย และแรงงานต่างด้าว ๑๐๖ ราย) นอกจากนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ๑๓ ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๒,๕๙๔ ราย หายป่วยแล้ว ๙,๓๕๖ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๓,๑๖๘ ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ ๗๐ ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมกระจายอยู่ใน ๖๑ จังหวัด แบ่งเป็น จังหวัดที่มีรายงานการติดเชื้อในช่วง ๗ วัน ที่ผ่านมา ๓๐ จังหวัด, ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง ๗-๑๔ วันที่ผ่านมา ๓๑ จังหวัด และไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ๑๖ จังหวัด

- ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ยังน่าห่วง แม้ที่ผ่านมาการติดเชื้อจะทรงตัวไปในทางลดลง แต่เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก การตรวจเชิงรุกจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและวางระบบการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด สาเหตุมาจากการติดเชื้อจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ และคนเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแรงงาน ซึ่งอาจเป็นความเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร มาตรการในขณะนี้จึงต้องเฝ้าระวังและคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ เน้นการกำกับติดตามการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อจนครบ ๑๔ วัน สำหรับเขตที่มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมในกรุงเทพฯ สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน ๑๐๖ ราย เขตบางแค ๒๗ ราย เขตบางพลัด ๒๗ ราย เขตจอมทอง ๒๕ ราย และเขตธนบุรี ๒๑ ราย ส่วนเขตที่ยังไม่มีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อ ๒ เขต คือ เขตสัมพันธวงศ์และเขตสะพานสูง

๑.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. กรมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน และสำนักงานเขตจอมทอง รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ (ถนนอม ทองลิมา) เขตบางขุนเทียน, ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ (ช่วง นุชเนตร) เขตจอมทอง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ (รักษาสุข) เขตบางบอน ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในย่านชุมชนเขตพื้นที่รอยต่อเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตจอมทอง ที่อยู่บริเวณโดยรอบวัดสิงห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

- การลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในครั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวม ๓๘๖ คน แบ่งเป็นจุดที่ ๑ ช่วงเช้า บริเวณถนนบางขุนเทียน ซอย ๑๔ จำนวน ๑๗๐ คน (เป็นแรงงานต่างชาติทั้งหมด) และจุดที่ ๒ ช่วงบ่าย บริเวณวัดสิงห์ จำนวน ๒๑๖ คน (เป็นคนไทย และแรงงานต่างชาติบริเวณรอบวัดสิงห์) ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

๑.๔ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แถลงกรณีบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช ติดเชื้อโควิด-๑๙ ว่า เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. พบมีบุคลากร ๑ คน เป็นเจ้าหน้าที่เดินเอกสารมีอาการผิดปกติจึงมาขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ผลการตรวจเป็นบวก ตรวจสอบพบเป็นการติดเชื้อนอกโรงพยาบาล

ส่วนผล...

ส่วนผลการสอบสวนโรคภายในโรงพยาบาล มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๔ คน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด จึงตรวจหาเชื้อ ผลการตรวจพบ ๓ ใน ๔ คน ติดเชื้อ นอกจากนี้ ได้ค้นหาเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงกลาง ๕๐ คน พบมี ๒ คนติดเชื้อ โดยสรุปขณะนี้บุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชติดเชื้อ รวมทั้งหมด ๖ คน ซึ่งอยู่ในการดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้ว ยืนยันบุคลากรทั้งหมดปฏิบัติงานในอาคารเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.ผ่านไปได้ปิดอาคารดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว

๑.๕ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนให้เพิ่มความเข้มข้นจัดให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้กลไกทางปกครอง กลไกภาคประชาชน/ประชาสังคมที่มีอยู่ สำหรับในพื้นที่จังหวัดตอนใน ให้ตรวจตรา กำกับดูแลสถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชน มีให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในห้วงเวลานี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศปก.ศบค.) อย่างเคร่งครัด

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ว่า ผู้ป่วยรายใหม่ทรงตัวและลดระดับลง แต่พบแนวโน้มการแพร่ระบาดภายในครอบครัว ร้านอาหาร และเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากระหว่างการรับประทานอาหารไม่สวมหน้ากากอนามัย เช่น การติดเชื้อในครอบครัว ภายในชุมชนวัดสิงห์ เขตจอมทอง มีผู้ติดเชื้อ ๓๔ คน ซึ่งผู้ติดเชื้อคนแรก ๆ มีประวัติจัดงานปาร์ตี้คริสต์มาส และนำไปติดเพื่อนในที่ทำงาน และกระจายเชื้อให้กับอีกหลายครอบครัวในชุมชน ดังนั้น จึงต้องเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่าง หรืองดรับประทานอาหารร่วมกัน และจะต้องลงพื้นที่ตรวจค้นหาเชิงรุก

- สิ่งที่จะต้องระวังมากขึ้นในสถานที่เสี่ยง ๓ แห่งที่ใกล้ชิด คือ (๑) ในครอบครัว จะต้องระมัดระวังกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ และเด็ก เนื่องจากพบกลุ่มก้อนการติดเชื้อในครอบครัว (Family Cluster) จึงจะต้องลดการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้สูงอายุที่มีโอกาสติดเชื้อแล้วอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต ดังนั้น บุตรหลานที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ หรืออยู่ร่วมบ้าน จะต้องคงมาตรการป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้ไปสถานบันเทิง แต่มีโอกาสเสี่ยงจะติดจากบุตรหลานที่ไปเที่ยว จึงขอให้เข้มมาตรการอีกระยะหนึ่ง (๒) ร้านอาหาร/สถานที่รับประทานอาหาร และ (๓) สถานที่ทำงาน ซึ่งความเสี่ยงอยู่ที่การใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะการรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เป็นเรื่องสำคัญหลังจากนี้ เพราะจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลการฉีดวัคซีนและประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนให้รอบคอบมากที่สุด หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของผู้ฉีดวัคซีนในต่างประเทศ และหากได้รับการยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่จะนำมาฉีดแล้ว สิ่งสำคัญต่อมา คือ การกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงมากที่สุด เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการฉีดวัคซีน

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ ทุกคนจึงควรให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และตัดวงจรการแพร่ระบาดทั้งในบ้านพักอาศัยและในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดและเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเพิ่มความเข้มงวดการตรวจตรา กำกับดูแลสถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชนไม่ให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.maticchon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me